

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ถอน นางสาวพลอยฟ้า เจตวงษ์ ผู้ร้อง ออกจากการเป็นผู้พิทักษ์ของ
นางสาวตระการตา เจตวงษ์ และตั้งนางพัชราภรณ์ ศรีนามาตย์ เป็นผู้พิทักษ์แทน

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ. ๒๕๗/๒๕๕๘

คดีหมายเลขแดงที่ พ. ๓๘๗/๒๕๕๘

ด้วย นางสาวพลอยฟ้า เจตวงษ์ ผู้ร้อง อายุ ๖๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๑๕๒ หมู่ที่ ๗
ซอยประเสริฐมุนิกิจ ๔๒ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนตัวผู้พิทักษ์
คดีสืบเนื่องจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้ นางสาวตระการตา เจตวงษ์
เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และตั้งผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์ของ นางสาวตระการตา ศาลไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้
นางสาวตระการตา เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและอยู่ในความพิทักษ์ของผู้ร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งเปลี่ยนตัวผู้พิทักษ์จากผู้ร้องเป็นนางพัชราภรณ์ ศรีนามาตย์
ทางไต่สวนผู้ร้องนำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางสาวตระการตา
เจตวงษ์ นางสาวตระการตา เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ในความพิทักษ์
ของผู้ร้องเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ หลังจากศาลมีคำสั่งแล้วนางสาวตระการตา พักอาศัยอยู่ที่
บ้านเลขที่ ๙/๑๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กระทั่งถึงปัจจุบันโดยมี
นางพัชราภรณ์ ศรีนามาตย์ เป็นผู้ดูแล ผู้ร้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของนางสาวตระการตา
และไปเยี่ยมเยียนดูแลอาการของนางสาวตระการตาเป็นครั้งคราวประมาณ ๒ ถึง ๓ ครั้งต่อเดือน
ปัจจุบันผู้ร้องมีอายุมากสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่สะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมนางสาวตระการตา
ผู้ร้องประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผู้พิทักษ์ของนางสาวตระการตาจากผู้ร้องเป็นนางพัชราภรณ์ซึ่งเป็นผู้ดูแล
นางสาวตระการตา นางพัชราภรณ์มีความเกี่ยวพันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางสาวตระการตา ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่ง
ให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย และยินยอมปฏิบัติหน้าที่
ผู้พิทักษ์แทนผู้ร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อนางสาวตระการตายเป็นผู้ถูกศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และสาเหตุที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถยังไม่สิ้นสุดลง จึงต้องถือว่านางสาวตระการตายังเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอยู่เช่นเดิม เมื่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ของนางสาวตระการตามีเหตุขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์ เพราะอายุมากขึ้น สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่สะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนดูแลนางสาวตระการตาประกอบกับนางพัชราภรณ์ ศรีนามาตย์ บุคคลที่ผู้ร้องประสงค์ขอให้เป็นผู้พิทักษ์แทนผู้ร้อง เป็นผู้ดูแลนางสาวตระการตา และยินยอมทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ของนางสาวตระการตาแทน ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ประกอบกับยังมีความจำเป็นต้องมีผู้พิทักษ์ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับเงินบำนาญตกทอดของบิดาที่นางสาวตระการตามีสิทธิได้ กรณีมีเหตุอันสมควรเปลี่ยนตัวผู้พิทักษ์ของนางสาวตระการตาโดยให้ถอนผู้ร้อง ออกจากการเป็นผู้พิทักษ์ของ นางสาวตระการตา และให้นางพัชราภรณ์ ศรีนามาตย์ เป็นผู้พิทักษ์นางสาวตระการตาแทนผู้ร้อง

จึงมีคำสั่งให้ถอน นางสาวพลอยฟ้า เจตวงษ์ ผู้ร้องออกจากการเป็นผู้พิทักษ์ของนางสาวตระการตา เจตวงษ์ และตั้งนางพัชราภรณ์ ศรีนามาตย์ เป็นผู้พิทักษ์ของ นางสาวตระการตา เจตวงษ์ แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รมบุญ โชคไมตรี

ผู้พิพากษา